

ชื่องานวิจัย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย อาชีวศึกษาชุมพร
ผู้วิจัย	นางสาวประภาพร สุวรรณวิจิ
ตำแหน่ง	ครู แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) การโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล
ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ	พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเภทงานวิจัย	วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อน เรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจับคู่ ในรายวิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาวิชาการโรงแรม และศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแบบ จับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาวิชาการโรงแรม ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน ๑๓ คน เครื่องมือที่ใช้ใน การ วิจัยเป็นใบงานกิจกรรม วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาวิชาการโรงแรม แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใน รายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร หลังจากใช้วิธีการเรียน การสอนแบบจับคู่ เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมจับคู่แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย



ใบรับรองการใช้ประโยชน์จาก โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม/E-learning
 สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน งานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน
 อื่น ๆ

ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมคู่เพื่อนร่วมห้องผู้เรียน

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวแพทพลา สุวรรณสิทธิ์

ชื่อผู้นำผลงานไปใช้ นางภลิตา กศบจวินด

ที่อยู่ 146 ก.พิศิมขันธ์พยามภล ต.ท่าตาเงก 0.เมือง จ.ชุมพร

ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับ มัธ. 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผลที่ได้รับ

๑. นร. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
๒. นร. มีใจจดใจจ่อในการเรียน
๓.
๔.
๕.

ลงชื่อ ภลิตา ผู้ใช้ประโยชน์
 (นางภลิตา กศบจวินด)
 ตำแหน่ง พนักงานวิชาการ

ลงชื่อ แพทพลา ผู้รับรอง
 (นางสาวแพทพลา สุวรรณสิทธิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร